

Mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, phương pháp điều trị và phòng ngừa

Nhọt com (mụn nhọt cóc) sinh dục là một cái tổn thương ở trên niêm mạc hoặc da ở bộ phận sinh dục, vì một số chủng vi rút Human papillomavirus (HPV) gây ra, nhiều lúc có thể gây ra ung thư. Kết luận mụn com sinh sản dựa ở trên các dấu hiệu lâm sàng. Có đa dạng bí quyết chữa trị bệnh lý tuy vậy cần thiết lặp đi lặp lại trong phổ biến tuần tới nhiều tháng mới sở hữu lợi ích tốt.

Nghiên cứu tổng quát nhọt com sinh dục

Mụn nhọt com (nhọt cóc) sinh dục là bệnh truyền nhiễm qua giao hợp hơi thường gặp, bởi Human papilloma vi khuẩn (HPV) - vi rút gây nên u nhú tại bệnh nhân gây nên.

Thời điểm ủ bệnh mụn nhọt com sinh sản khoảng 1 - 8 tháng. Trong thời gian này, người gặp phải nhiễm vi rút không có triệu chứng bệnh lý nhưng đã có khả năng lây lan cho đối tượng không giống. Phần lớn người bệnh nhiễm HPV sẽ hết trong khoảng 1 - 2 năm, một vài tình huống không giống lại tồn tại lâu hơn.

Ở những bệnh nhân sức đề kháng chất lượng tốt, mụn nhọt com sinh dục có khả năng tự khỏi mà ko buộc phải chữa trị, mặc dù vậy bệnh lý có khả năng tồn ở cùng với lây lan rộng ở bệnh nhân gặp phải suy giảm miễn dịch (như mang bầu hay nhiễm trùng HIV).

Biểu hiện nhọt com sinh dục

Những dấu hiệu cùng với dấu hiệu của mụn nhọt com sinh dục

Biểu hiện của bệnh lý sinh ra sau lúc ủ bệnh lý (khoảng chừng một - 6 tháng), bao gồm :

Phụ nữ

Trước hết là các sỏi nhú chấm bé li ti, màu đỏ, mềm, đàng kính từ một - 2 mm, mang cuống mọc đơn lẻ tại các mép trong cơ quan sinh sản, môi lớn, môi không to, lắm lúc xuất hiện ở mồm.

[nam khoa là gì](#)

[Chi phí khám phụ khoa](#)

[điều trị bệnh lậu hết bao nhiêu tiền](#)

[khám bệnh xã hội ở hà nội](#)

[khám nam khoa hết bao nhiêu tiền](#)

[bác sĩ tư vấn phụ khoa online](#)

[khám tinh hoàn](#)

[cách chữa bệnh trĩ nội](#)

[đi đại tiện ra máu khám ở đâu](#)

[chữa viêm bao quy đầu](#)

[viêm bao quy đầu khám ở đâu](#)

[viêm lộ tuyến tử cung](#)

[đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung hết bao nhiêu tiền](#)

[điều trị bệnh giang mai ở đâu](#)

[dấu hiệu bệnh sùi mào gà ở nam](#)

[dấu hiệu bệnh sùi mào gà](#)

[bệnh sùi mào gà và cách điều trị](#)

[bị bệnh xã hội](#)

[chi phí xét nghiệm bệnh giang mai](#)

[chi phí xét nghiệm bệnh xã hội](#)

[có thai 1 tháng phá bằng cách nào](#)

[cách chữa bệnh lậu ở nam giới](#)

[hình ảnh bệnh lậu](#)

[cắt tuyến mồ hôi nách bao nhiêu tiền](#)

[chữa bệnh yếu sinh lý bao nhiêu tiền](#)

[hút thai có đau không](#)

Những nốt nhọt còn có khả năng lan xuống hậu môn hay mép bẹn, mông, âm hộ, cổ dạ con dẫn tới biến chứng tới khả năng có con.

Nốt nhọt nâng cao sinh tức khắc và hợp lại thành các mụn to hơn, với nhú gai và bề mặt sần sùi. Những mụn nhọt sùi dần dần trở nên từng cụm mô to, xìu, ẩm ướt.

Mình mụn không dẫn đến cảm thấy ngứa hoặc đau song có thể sinh ra chỗ bị thương lúc mặc phải cọ sát và tiết chảy dịch gây nên mùi hôi, cảm giác không dễ chịu.

Nam giới

Mụn không to li ti màu đỏ, mọc đơn lẻ tại bộ phận sinh sản, phổ biến rộng rãi nhất ở bao da quy đầu cùng với "cậu nhỏ". Thông thường, những nốt này ko dẫn tới ngứa ngáy hoặc đau đớn, tuy vậy sẽ khiến cho người bệnh dòm thấy vương vãi và khó chịu thời điểm lớn dần.

Qua một thời gian, lượng và kích thước mụn tăng mạnh, liên kết lại mang nhau tạo thành đã mảng, bề mặt xì xì cùng với ẩm ướt.

Nghiên cứu thêm : phương pháp phân loại bệnh mụn cóc sinh dục cũng như mụn rộp sinh dục

Ảnh hưởng có khả năng thấy thời điểm bị bệnh mụn cóc sinh dục

Mụn sinh dục phía trên cổ dạ con hay ở trong vùng kín có thể gây nên những biến đổi niêm mạc cổ tử cung (chứng loạn sản) cũng như dẫn đến ung thư cổ dạ con.

Tại phụ nữ dính bầu gặp phải bị mụn nhọt com sinh sản, nồng cấp độ hormone trong máu biến đổi có thể làm nâng cao lượng cùng với kích cỡ mụn nhọt com dẫn đến tắc đường sinh. Bên cạnh đó, vì rút HPV truyền từ mẹ sang con có khả năng dẫn đến nhọt com tăng trưởng bên trong màng hô hấp của trẻ sơ sinh.

Nghiên cứu tức khắc : tìm hiểu mụn cóc sinh dục với buộc phải bệnh lý nguy hiểm gì ?

Lúc nào phải gặp bác sĩ ?

Nếu sở hữu bất kỳ dấu hiệu nào nêu trên kia diễn ra, bạn phải gọi điện tức thì sở hữu bác sĩ để được xét nghiệm cũng như giải thích. Kết luận cùng với điều trị kịp thời sẽ suy giảm khả năng nâng cao trầm trọng của bệnh cũng như cho bạn nhanh chóng khôi phục tính mạng.

Nguyên do nhọt com sinh dục

Human papillomavirus (vi rút HPV) là nguyên do gây ra mụn nhọt com sinh dục, chính là type 6 cùng với 11.

Mụn com sinh dục lây từ người này sang người không giống qua những đường quan hệ tình dục ko bảo vệ với phổ biến bệnh nhân. Bệnh thường gặp tại các người bệnh mắc phải suy giảm miễn dịch như nhiễm trùng HIV, sử dụng thuốc kìm hãm miễn dịch...

Nguy cơ mụn com sinh sản

Người nào có khả năng mắc phải mụn com sinh sản ?

Tất cả lứa độ tuổi đều có thể bị mụn cóc sinh dục, đặc trưng phổ biến ở lứa độ tuổi thanh thiếu niên và giới trẻ. Con trai có nguy cơ mắc phải cao hơn nữ giới.

Nguyên do làm cho tăng khả năng mắc bệnh mụn com sinh sản

Một vài yếu tố khiến nâng cao khả năng bị mụn thịt sinh dục, gồm có :

Có phổ biến bạn tình;

- Không sử dụng bao cao su thời điểm làm chuyện đó tình dục;
- Bệnh nhân đang mắc những bệnh lý gây nên suy giảm miễn dịch.

Phương pháp kết luận & chữa trị nhọt com sinh sản

Bí quyết thăm khám cùng với chẩn đoán mụn nhọt com sinh sản

Lâm sàng

Phỏng đoán mụn com sinh dục hầu như dựa lên những triệu chứng cũng như dấu hiệu trên kia lâm sàng.

Thăm khám

Phòng đoán phân loại mang ung thư biểu mô tế bào cùng với sẩn quá trình 2 của giang mai thứ phát có đầu bằng phẳng (tuân thủ xét nghiệm huyết thanh học giúp giang mai - STS đến thời điểm khởi phát bệnh và sau 3 tháng).

Chỉ dẫn sinh thiết đối với các cái mụn nhọt cóc ko đặc trưng, sờ hữu cặp loét, ra huyết hoặc tồn tại dai dẳng để dòng trừ ung thư.

Xem xét cổ dạ con cùng với hậu môn với soi đèn hay nội soi. Để làm cho trắng nhọt com cho dễ nhận biết những mụn nhọt bé, có khả năng sử dụng dung dịch acid acetic 3 - 5% trong vài ba phút trước lúc tiến hành soi.

Có thể xác nhận kết luận viêm vi rút HPV với xét nghiệm khuếch đại acid nucleic (NAAT) trong DNA HPV.

Phương pháp chữa trị mụn com sinh dục tác dụng tốt

Hiện nay, chưa có bí quyết điều trị dứt điểm mụn com sinh sản bởi HPV là dòng vi rút tồn tại dai dẳng trong cơ thể. Dưới thời điểm chữa dứt điểm, bệnh lý vẫn có khả năng tái phát giả dụ chưa có giải pháp ngăn ngừa.

Những bệnh nhân sờ hữu sức đề kháng bình thường bệnh mụn cóc sinh dục có thể tự khỏi mà không buộc phải chữa. Bên cạnh đó, bệnh nhân suy nhược miễn dịch không thể tự khỏi cùng với hay kém tuân thủ mang các bí quyết điều trị mụn com.

Lựa tìm cách trị nhọt com sinh sản nên dựa tới các lý do : kích thước mụn nhọt, lượng cũng như khu vực mọc; mức độ hợp tác của bệnh nhân; mức giá điều trị; công dụng phụ cũng như kinh nghiệm của bác sỹ.

Tiểu phẫu ngoại khoa

Bao gồm các bí quyết : Áp lạnh bằng nitơ lỏng (Cryotherapy), đốt điện, bắn laser hay tiểu phẫu dòng phá. Tùy lên kích cỡ cùng với số lượng nhọt, bệnh nhân có thể được gây tê hờn bộ hoặc gây mê cơ thể. Phẫu tích với điện là bí quyết trị đảm bảo nhất thời nay (người bệnh được gây mê sức khỏe).

Thuốc điều trị ở khu vực

Gồm có thuốc ngăn chặn phân bào (podophyllotoxine, podophyllin, 5-fluorouracil), chất ăn mòn (acid trichloroacetic), thuốc cảm ứng interferon (imiquimod) và sinecatechins.

Những thuốc này luôn được chỉ định những người bệnh phải dùng trong thời điểm cao, vài ba tuần tới vài tháng, có thể ko lợi ích tốt và làm khu vực da bệnh lý đau rát. Trước lúc dùng thuốc, nên bôi sáp dầu khoáng (petroleum jelly) đến chỗ da khỏi bên cạnh để giảm thiểu chạm sờ hữu thuốc.

Interferon alfa (interferon alfa-2b, interferon alfa-n3)

Tiêm vào khu vực tổn thương hoặc tiêm bắp tuy vậy hiệu quả tối ưu cùng với các tác động lâu dài ko rõ ràng.

Trường hợp bệnh nhân mắc phải thương tổn trong niệu đạo, chỉ định thuốc thiotepa (thuốc alkylating) bơm trong lỗ tiểu. ở con trai, bôi 5-fluorouracil 2 - 3 lần/ngày mang lợi ích tốt dài trong chữa thương tổn niệu đạo, tuy vậy thuốc có khả năng gây sung tấy, gây ra tắc nghẽn lỗ tiểu (ít gặp).

Ví như bệnh nhân mắc phải tổn thương cổ dạ con vì nhọt cơm, cần tiến hành xét nghiệm Papanicolaou (Pap) để loại trừ các bất thường không giống ở cổ tử cung (ví dụ chứng loạn sản, ung thư) trước thời điểm chữa.

Cần nói cắt da quy đầu tại nam giới để giảm thiểu tình trạng ướt át, tạo cơ hội giúp mụn cơm vững mạnh.

Hai vợ chồng hoặc người bệnh làm chuyện đó mang người bệnh mắc phải nhọt cơm sinh dục cũng bắt buộc được trả lời, khám để kịp thời nhận biết cũng như điều trị ví như cũng bị nhiễm trùng HPV.

Chế độ dinh dưỡng & phòng ngừa mụn cơm sinh dục

Các lối sống có khả năng giúp bạn hạn chế diễn tiến của mụn nhọt cơm sinh dục

Khẩu phần ăn uống :

Tuân theo theo hướng kèm của bác sỹ trong việc điều trị;

Giữ lối sống tốt đẹp, hạn chế sự căng thẳng;

Gọi điện tức thì với chuyên gia thời điểm cơ thể sở hữu những không bình thường trong lúc điều trị;

Khám thường xuyên để được để ý hiện tượng tính mệnh, diễn tiến của bệnh cũng như để chuyên gia mua hướng điều trị khoa học trong thời gian tiếp theo ví như bệnh lý không có triệu chứng thuyên giảm;

Làm giảm quan hệ trong lúc chữa bệnh.

Chế độ dinh dưỡng :

Đều đặn ăn nhiều các cái rau với đựng phổ biến indole-3-carbinol (I3C) có khả năng cho dòng phá nhọt cơm như : Bắp cải, bông cải xanh, bắp cải Brussels, súp lơ trắng, cải xoăn...

Tăng cường ăn những chiếc thực phẩm giúp gia tăng đội ngũ miễn dịch của người cùng với giảm sút xác suất tái nhiễm HPV gồm : rau quả chứa nhiều chất tránh oxy hoá (việt quất, cherry, cà chua, ớt chuông, bí đỏ...), rau có màu xanh đậm (cải xoăn, rau bina...), các dòng ngũ cốc, đậu, thịt nạc...

Hạn chế dùng những món ăn có thể gây nên dị ứng, thực phẩm tinh chế, thịt đỏ, caffeine cùng với các chất kích thích khả năng tình dục, chất béo biến hóa...

Cách phòng ngừa mụn nhọt cơm sinh sản tác dụng tốt

Để ngăn chặn bệnh lý tác dụng tốt, bạn có khả năng tham khảo một vài Khám phá trong bài viết này :

Không quan hệ bừa bãi;

Sử dụng bao cao su thời điểm quan hệ tình dục. Tuy vậy, vẫn có nguy cơ nhiễm trùng HPV do bao cao su không thể che hết khu vực da vùng sinh dục;

Tiêm vaccine ngăn chặn nhiễm trùng HPV, nhất là 2 type 6 cùng với 11 dẫn đến > 90% những trường hợp nhọt cơm sinh dục;

Thăm khám sở hữu bác sĩ thời điểm hai vợ chồng hoặc người quan hệ mắc mụn com sinh dục để được chữa trị sớm giả dụ bị nhiễm trùng.